

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác dân vận năm 2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Dân vận Đảng ủy TTXVN xây dựng chương trình công tác dân vận năm 2018 như sau:

I- NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1- Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ TTXVN triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2- Tích cực tham mưu trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn ngành.

3- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”, tập trung vào những nội dung chính theo Hướng dẫn số 01-HD/BDV của Ban Dân vận Đảng ủy Khối: Nâng cao nhận thức về công tác dân vận; nâng cao chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách và thực thi công vụ; thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện mô hình dân vận; phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của các đoàn thể; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận.

4- Quan tâm nắm bắt tình hình, xác định những nội dung, công việc còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện để lựa chọn, xây dựng thành “mô hình dân vận”, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Ban Dân vận tích cực tham mưu, góp phần tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi của cán bộ, nhân viên.

5- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

6- Tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chương trình công tác năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018).

7- Tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp.

8- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy về việc định kỳ làm việc với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các đoàn thể để nắm tình hình, định hướng hoạt động, chỉ đạo giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

9- Chú trọng tham mưu cho Đảng ủy TTXVN trong lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo Liên chi hội nhà báo TTXVN tổ chức, vận động hội viên tham gia cuộc thi báo chí viết về tám gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 theo Kế hoạch số 1273-KH/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương.

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Dân vận Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình công tác dân vận năm 2018.

2- Các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức thực hiện Chương trình công tác dân vận năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện trong các báo cáo hằng tháng, quý, sơ kết và tổng kết.

3- Các tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác dân vận năm 2018.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Đảng ủy Khối (để b/c);
- Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN;
- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ TTXVN;
- Các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TTXVN;
- Lưu: VPĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
TRƯỞNG BAN DÂN VẬN**



Đinh Đăng Quang